

Số: 2269 /KH-SKHĐT

Điện Biên, ngày 28 tháng 10 năm 2021

## **KẾ HOẠCH**

**Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030**

Thực hiện Kế hoạch số 3301/KH-UBND ngày 5/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

#### **1. Mục đích**

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 12-NQ/TU); tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tại đơn vị góp phần tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, thông thoáng giữa các thành phần kinh tế; cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh qua đó huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đưa tỉnh Điện Biên phát triển toàn diện, vững chắc, từng bước tạo dựng thương hiệu, nâng vị thế, hình ảnh Điện Biên lên tầm cao mới.

#### **2. Yêu cầu**

Các nội dung của Kế hoạch phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết số 12-NQ/TU, các phòng, đơn vị cần bám sát các nội dung, yêu cầu của Kế hoạch trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các phòng, đơn vị để đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng.

### **II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT**

#### **1. Mục tiêu tổng quát**

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong những năm tới; tạo bút phá về điểm

số và thứ hạng PCI của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ công; nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tạo sự chuyển biến trong chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ, quyết liệt đẩy nhanh thực hiện định hướng chuyển từ hành chính mệnh lệnh sang chính quyền kiến tạo và phục vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

## **2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025**

### **2.1. Lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050**

Hoàn thành việc lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2022, làm cơ sở để chính quyền các cấp sử dụng để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững; tăng trưởng nhanh về kinh tế và ổn định xã hội, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, gắn với bảo vệ môi trường; loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở phát triển của tỉnh; tạo sự phát triển hài hoà, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành được các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra trong quy hoạch, xây dựng danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

### **2.2. Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm**

Công tác xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm và giai đoạn được thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Kế hoạch & đầu tư, bao gồm có 08 hoạt động chính như: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; Xây dựng ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Trong các năm tiếp theo đặt mục tiêu thực hiện được 08/08 hoạt động.

### **2.3. Xây dựng, cập nhật danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2030**

Tổng số các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư gồm có 06 Danh mục dự án. Tập trung chủ yếu về các lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp, chế biến, bảo quản nông sản như: Trồng rừng sản xuất trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao hoặc dự án trồng cây hỗn hợp (bao gồm xen canh, cây được liệu dưới tán rừng) tại các xã,

huyện, thành phố; Dự án Vùng nguyên liệu cây mắc ca và Xây dựng Nhà máy chế biến, bảo quản áp dụng công nghệ cao; Dự án xây dựng nhà máy chế biến bảo quản sản phẩm cây ăn quả; Dự án đầu tư nhà máy chế biến, bảo quản gạo chất lượng cao; Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu; Dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến các loại cây dược liệu tiềm năng, lợi thế có giá trị kinh tế cao phục vụ xuất khẩu.

Mục tiêu kêu gọi thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, giai đoạn 2021-2025 là 02 dự án (Dự án Vùng nguyên liệu cây mắc ca và Xây dựng Nhà máy chế biến, bảo quản áp dụng công nghệ cao; Dự án xây dựng nhà máy chế biến bảo quản sản phẩm cây ăn quả). Các dự án còn lại dự kiến kêu gọi đầu tư ở giai đoạn tiếp theo.

2.4. Rà soát, đánh giá toàn diện bộ chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số PCI của tỉnh

Mục tiêu trong các năm tới, tiếp tục tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu kết quả PCI của tỉnh năm 2021 tăng từ 1 đến 2 bậc trong bảng xếp hạng toàn quốc so với năm 2020, giữ vững xếp hạng của tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế ở mức khá. Tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được ở những chỉ tiêu, tiêu chí tăng điểm năm 2021. Tập trung cải thiện một số chỉ tiêu, tiêu chí thành phần có điểm số giảm so với năm trước và tiêu chí có cải thiện nhưng còn ở mức thấp và bị giảm bậc trên bảng xếp hạng. Trong đó cần chú trọng đối với những chỉ tiêu, tiêu chí có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Tính năng động; Tính minh bạch; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp,...

Phấn đấu cải thiện, nâng điểm 10 chỉ số thành phần, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh, luôn giữ vững xếp hạng ở top khá trong bảng xếp hạng của 63 tỉnh thành trong cả nước.

2.5. Tổ chức các hoạt động đánh giá chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI)

Năm 2020 đã đánh giá năng lực điều hành của cấp Sở, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) - đánh giá thí điểm, để từ đó xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho các năm tiếp theo. Tuy nhiên từ năm 2021 và 2022 UBND tỉnh không giao nhiệm vụ và kinh phí để thực hiện đánh giá năng lực điều hành của cấp Sở, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI, mặc dù không được UBND tỉnh giao nhiệm vụ và kinh phí, nhưng Sở Kế hoạch & đầu tư tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, dự kiến xây dựng đề án (DDCI) giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, về việc đánh giá năng lực điều hành của cấp Sở, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) trình UBND tỉnh phê duyệt, để triển khai thực hiện.

2.6. Đăng ký kinh doanh

Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt tối thiểu 70% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; trên 50% thủ tục hành chính về doanh nghiệp được trả qua dịch vụ bưu chính công ích. Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về cấp mới đăng ký doanh nghiệp từ 3 ngày làm việc xuống còn 1,5 ngày làm việc.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân đầu giai đoạn 2021-2025, trung bình mỗi năm có 150 doanh nghiệp thành lập mới. Đến năm 2025, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh khoảng 2.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đạt trên 1.800 doanh nghiệp.

### **3. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030**

#### **3.1. Lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050**

Phân đầu đến năm 2030, Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá trong Trung du và miền núi phía Bắc với lâm nghiệp, nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại có năng suất và chất lượng cao kết hợp với công nghiệp chế biến, du lịch; là một trong những tỉnh dẫn đầu về phát triển lâm nghiệp của cả nước, điển hình về giảm nghèo bền vững với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm môi trường bền vững; bảo tồn và phát huy hiệu quả bản sắc dân tộc, các nét đẹp văn hoá các dân tộc; bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành được các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra trong quy hoạch, xây dựng danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.

#### **3.2. Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm**

Tiếp tục xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Kế hoạch & đầu tư, đảm bảo các hoạt động xúc tiến đầu tư được thực hiện trong năm và giai đoạn. Phân đầu thực hiện 08/08 hoạt động được thực hiện theo kế hoạch và chương trình đề ra.

#### **3.3. Xây dựng, cập nhật danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2030**

Tập trung chủ yếu các lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp, chế biến bảo quản như: Trồng rừng sản xuất trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao hoặc dự án trồng cây hỗn hợp (bao gồm xen canh, cây dước liệu dưới tán rừng) tại các xã, huyện, thành phố. Nhằm kêu gọi thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài thực hiện các dự án trong giai đoạn 2021-2030.

#### **3.4. Rà soát, đánh giá toàn diện bộ chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số PCI của tỉnh**

Phân đầu hoàn thành và giữ vững mục tiêu, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc top 40-45 của cả nước, Chỉ số PCI của tỉnh hàng năm và những năm tiếp theo tiếp tục nằm trong nhóm khá. Môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, cộng đồng doanh nghiệp phát triển, nhất là khu vực kinh tế tư

nhân. Coi đây là cơ sở, tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, thế mạnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Sau khi tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số PCI giai đoạn 2021-2025, từ đó tiếp tục xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số PCI của tỉnh từ năm 2026-2030: Phân đầu cải thiện, nâng điểm 10 chỉ số thành phần, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh, luôn giữ vững xếp hạng ở tốp khá trong bảng xếp hạng của 63 tỉnh thành trong cả nước.

**3.5. Tổ chức các hoạt động đánh giá chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI)**

Phân đầu việc đánh giá năng lực điều hành của cấp Sở, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) được thực hiện liên tục và không gián đoạn.

Sở Kế hoạch & đầu tư dự kiến tiếp tục xây dựng đề án (DDCI) giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, về việc đánh giá năng lực điều hành của cấp Sở, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) trình UBND tỉnh phê duyệt, để triển khai thực hiện.

**3.6. Đăng ký kinh doanh**

Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt tối thiểu 85% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; trên 65% thủ tục hành chính về doanh nghiệp được trả qua dịch vụ bưu chính công ích. Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về cấp mới đăng ký doanh nghiệp từ 3 ngày làm việc xuống còn 1,3 ngày làm việc.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh khoảng 2.700 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đạt trên 2.300 doanh nghiệp.

### **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM**

**1. Lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030**

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch phục vụ việc lập quy hoạch; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển, đề xuất các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở cho việc lập quy hoạch; định hướng nghiên cứu và giới hạn nội dung, phạm vi nghiên cứu đối với nội dung quy hoạch phân công cho cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện.

Cơ chế, chính sách, hỗ trợ đầu tư kết nối hạ tầng giao thông, điện, nước,... đối với phát triển cửa khẩu quốc tế, KCN, CCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư.

Xây dựng cơ chế, chính sách, quy định để huy động, nâng cao chất lượng đô thị đồng bộ, hiện đại, đô thị xanh, phát triển bền vững, tạo sức hút, phát triển dịch vụ, du lịch, thị trường bất động sản lành mạnh.

## 2. Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm

Chương trình xúc tiến đầu tư được xây dựng theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Kế hoạch & đầu tư, chọn lọc các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo hiệu quả. Các hoạt động XTĐT được xác định về tính khả thi, phương thức, thời gian, kinh phí và tiến độ triển khai thực hiện.

Đồng thời phối hợp có hiệu quả giữa chương trình xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và các chương trình tuyên truyền đối ngoại về thu hút đầu tư. Đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thu hút đầu tư, tiến tới xã hội hóa công tác xúc tiến đầu tư.

Phát huy vai trò và sự phối hợp của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các hoạt động giao lưu, kết nối, với các hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước qua tăng cường giới thiệu tiềm năng thế mạnh và cơ chế chính sách của tỉnh để các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư tìm hiểu đến đầu tư.

Chú trọng và các hoạt động thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân trong nước, tranh thủ tối đa sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài thông qua các chương trình tài trợ do các tổ chức đại diện Quốc tế và các đại sứ quán, các sự kiện XTĐT do Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Tạo lập môi trường kinh doanh hấp dẫn, thuận tiện, thông thoáng, minh bạch và thân thiện cho nhà đầu tư, kinh doanh. Nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo; Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia.

## 3. Xây dựng, cập nhật danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2030

Ngoài các dự án trọng điểm đã triển khai, chú trọng ưu tiên các dự án, sử dụng nhiều lao động, chiếm ít diện tích, thân thiện với môi trường; sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên; hạn chế các dự án có công nghệ, thiết bị lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đóng góp ngân sách ít và sử dụng diện tích đất lớn. Lựa chọn các danh mục dự án chi tiết có trọng tâm, trọng điểm nhằm thu hút, hỗ trợ, kêu gọi các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh tìm hiểu và đầu tư. Tập trung nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để định hướng, lựa chọn và xây dựng các danh mục dự án chi tiết kêu gọi, thu hút đầu tư. Xây dựng các đề xuất dự án chi tiết để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

4. Rà soát, đánh giá toàn diện bộ chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số PCI của tỉnh

Đề tiếp tục cải thiện và nâng cao điểm số PCI của tỉnh, tránh bị tụt hậu so với các địa phương khác, hướng tới tăng thứ hạng trên bản xếp hạng PCI trong những năm tiếp theo. Cần tiếp tục phát huy hơn nữa các tiêu chí, chỉ số có xu hướng tích cực, đẩy mạnh cải thiện điểm số ở những tiêu chí, chỉ số thấp so với điểm trung vị của cả nước, đặc biệt cần chú trọng đến những chỉ số bị giảm điểm, các chỉ số có trọng số cao, những chỉ số tăng điểm nhưng còn ở mức thấp và những chỉ số còn dư để tiếp tục hành động hướng tới tăng điểm trong thời gian tới.

Hằng năm ban hành Kế hoạch hành động, đánh giá từng chỉ tiêu tăng giảm điểm để từ đó tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ các Sở, Ban, ngành và địa phương và có tổng kết đánh giá giữa năm và cuối năm. Đặt ra mục tiêu cụ thể để phân đầu đạt được kết quả tốt cho các năm tiếp theo.

5. Tổ chức các hoạt động đánh giá chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI)

Việc đánh giá năng lực điều hành của các Sở, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) được thực hiện liên tục, để từ đó rút kinh nghiệm và góp phần nâng cao trách nhiệm và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

6. Đăng ký kinh doanh

Thường xuyên rà soát, công bố TTHC nhằm kiến nghị bãi bỏ, đơn giản hóa các TTHC còn rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC, về tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tích cực khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “3 đồng hành và 5 hỗ trợ”, triển khai hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp “tại nhà”...góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư tiết kiệm chi phí, thời gian và sớm gia nhập thị trường.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Trưởng các Phòng có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này, kiến nghị Ban Lãnh đạo về các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và công việc được phân công.

2. Giao Văn phòng đôn đốc, theo dõi thực hiện kế hoạch này.

3. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tổng hợp báo cáo từ các sở, ngành, địa phương, đơn vị và gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh **trước ngày 25/12 hàng năm.**

Trên đây là nội dung Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên./.

***Nơi nhận :***

- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phi Sông**